

ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566)

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า/ ผลการดำเนินการ
การปฏิบัติราชการ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1. การสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ ปฏิบัติงาน (I14,I15)	1.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำ เป็น ปัจจุบันและตรงตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง 2. จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 3. แจกเวียนให้บุคลากรทุกระดับชั้น ทราบถึงแบบแสดงเจตจำนงการเข้ารับ การฝึกอบรม 4. แจกประชาสัมพันธ์แผนพัฒนา บุคลากรให้ทราบผ่านช่องทางที่ หลากหลายและบุคลากรเข้าถึงได้สะดวก	ทุกส่วน ราชการ	กันยายน 2566	1. รายงานการประชุม ภายในส่วนราชการ 2. หนังสือแจ้งเวียน ทุกส่วนราชการ 3. เว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
2. การบริหารพัสดุ ของราชการให้ เป็นไปตาม ระเบียบฯ (I20)	จัดทำคู่มือ/ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติใน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเผยแพร่ ให้บุคลากรในสังกัดทราบผ่านช่องทาง เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	สำนักปลัดฯ	กันยายน 2566	1.จัดประชุมเพื่อจัดทำ ขั้นตอน/แนวทาง ปฏิบัติในการทรัพย์สิน ของทางราชการ 2. แจกประชาสัมพันธ์ คู่มือ/ขั้นตอน/แนวทาง ปฏิบัติในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทราบ 3. เว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
3. การสร้าง เครื่องมือให้บริการ ประชาชนอย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียม (E1,E11,E12 และ E14)	1. การลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการ ให้บริการและรักษามาตรฐานระยะเวลา การให้บริการขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก	สำนักปลัดฯ	กันยายน 2566	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการลด ระยะเวลาการปฏิบัติ ราชการของอบจ. พิษณุโลก

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า/ ผลการดำเนินการ
	<p>2. แจ้งปัญหา/ข้อเสนอแนะจากประชาชนให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในงานบริการนำไปปรับปรุงแก้ไข</p> <p>3. แจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของงานบริการในปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบัน และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย</p>	สำนักปลัดฯ	กันยายน 2566	<p>2. แจ้งเชิญคณะทำงานประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ/ระยะเวลาการให้บริการประชาชน</p> <p>3. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน</p> <p>4. เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>1. รายงานผลการปฏิบัติงาน/สถิติการให้บริการ</p> <p>2. รายงานผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจ</p> <p>3. เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>